



-๒-

๕,๐๐๐ บาท เพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว และจำเลยปฏิเสธ โจทก์จึงเสนอเงินเพิ่มเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยปฏิเสธ อันเป็นการโฆษณาทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทก์เป็นผู้ประพฤติตน สำนองทางเพศ เป็นคนประพฤติชั่วผิดลูกผิดเมียคนอื่น เป็นคนไม่ดีมีเรื่องต้องถูกดำเนินคดีอาญา ขึ้นศาล ซึ่งจำเลยรู้ว่าไม่เป็นความจริง ก่อนเกิดเหตุจำเลยทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านของโจทก์ การโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าร้านขายวัสดุอยู่ และรับเหมาก่อสร้างด้วย ซึ่งหมายถึงร้านค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง โดยมีบุคคลที่รู้จักแจ้งให้โจทก์ทราบ ข้อความดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่

ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ , ๓๒๘

พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือไม่ โจทก์อ้างตนเองเป็น พยานเบิกความประกอบเอกสารหมาย จ.๑ ถึง จ.๓ มีใจความว่า เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำเลยใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊ก และเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นข้อความได้ โดยจำเลยโพสต์ข้อความกล่าวหาโจทก์ ว่า ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งใน ขอเตือนนะคะ ใครจะไปทำงานร้าน นี้โดยเฉพาะผู้หญิงก็ขอให้ระวัง บุคคลที่แสบกับเราเป็นเจ้าของร้านคะ และเขารับงานรับเหมาก่อสร้างด้วย หลังจากที่เขาได้ทักมาข้อความว่า.....เราก็ตอบปฏิเสธไปด้วยความยินยอมในความถูก

/และความ...



-๓-

และความเป็นจริง หลังจากข้อความนั้นเราก็รีบเก็บของกลับบ้านเลยคะเราสั้นไปหมดและกลัวมาก แต่พอเราปฏิเสธทางเจ้าของร้านได้อ่างเหตุผลว่าแค่ลองใจ ซึ่งมันฟังไม่ขึ้นเลยที่จะมาลองใจกันแบบนี้ แต่สิ่งที่เราเสียความรู้สึกที่สุดคือ เราตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจ เราทำแม้กระทั่งงานบ้านให้ (อธิบายเพิ่มเติม) แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาจากคนเป็นเจ้าของร้านคือ ความหวาดกลัว และเราต้องตงงานกะทันหันโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิด แต่จะให้กลับไปทำงานที่นี้ต่อก็คงไม่กลับไปเสี่ยงกับอันตราย ทุกวันนี้เรากลัวและหวาดระแวงมาก ปล.ที่โพสต์มาทั้งหมดเพื่ออยากเตือนภัย ไม่อยากให้ใครมาเจอเหมือนเรา และอยากให้คนกระทำผิดได้รับผลการกระทำบ้าง เพราะเราไม่ใช่คนแรกที่โดนแบบนี้ ยังมีพนักงานคนก่อนหน้าเราก็โดนคุกคามแบบนี้เช่นกัน ซึ่งทั้งหมด เรามีหลักฐานหมด ทั้งแชท และคลิปเสียงจากพนักงานคนเก่าที่ได้อัดคลิปเสียงไว้ ตอนที่เจ้าของร้านเรียกไปพูดคุย” และโพสต์ภาพข้อความการสนทนาทางโปรแกรมไลน์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจำนวน ๘ ภาพ ซึ่งมีข้อความทำนองว่า โจทก์เสนอเงิน ๕,๐๐๐ บาทให้จำเลยเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ และจำเลยปฏิเสธ โจทก์จึงเสนอเงินเพิ่มเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยปฏิเสธ อันเป็นการโฆษณา ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทก์เป็นผู้ประพฤติดนส่าสอนทางเพศ เป็นคนประพฤดิชั่วผิดลูกผิดเมียคนอื่น และเป็นคนไม่ดี เป็นคนประพฤดิชั่ว ซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริง ทำให้โจทก์ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง แท้จริงแล้ว จำเลยทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านค้าของโจทก์ โจทก์ตกลงกับภรรยาว่าต้องการให้จำเลยไปทำงานในตำแหน่งการเงินและบัญชีของ

/ห้างหุ้นส่วน...



-๔-

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรับสร้างบ้านของโจทก์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและความลับในการดำเนินธุรกิจซึ่งต้องเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ตามโครงการของห้างหุ้นส่วนจำกัดกับโจทก์เพียงสองคน ซึ่งโจทก์ต้องการความมั่นใจว่าจะไม่มีเรื่องชู้สาวระหว่างการทำงานร่วมกัน ซึ่งจำเลยอาจใช้ช่องว่างในความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในการทุจริตเกี่ยวกับเงินของห้างหุ้นส่วนของโจทก์ โจทก์จึงต้องการทดสอบว่าจำเลยมีความซื่อสัตย์เพียงใด จึงใช้วิธีการสนทนาทางไลน์เพื่อทดสอบจิตใจของจำเลยตามข้อความการสนทนาไลน์กับจำเลย การโพสต์ข้อความและภาพดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าร้านขายวัสดุก่อสร้างของโจทก์อยู่ที่ _____ ละมีการรับเหมาก่อสร้างด้วย ซึ่งมีเพียงร้านเดียวใน

ที่มีผู้ชายเป็นเจ้าของร้าน ทำให้บุคคลที่เห็นข้อความและภาพสนทนาทางไลน์ย่อมทราบและเข้าใจได้ว่าเป็นร้านค้าของโจทก์ โดยมีผู้มาสอบถามโจทก์เป็นจำนวนมาก และทำให้โจทก์ถูกยกเลิกงานก่อสร้างได้รับความเสียหายอย่างมาก เห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ นั้น ต้องพิจารณาองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ก่อนซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท การกระทำที่เป็นการใส่ความอันเป็นความผิดนี้ต้องเป็นการบอกกล่าวหรือพูดถึงพฤติการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ อันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการเอ่ยถึงผู้อื่นต่อบุคคลที่สามให้ได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาจากทาง

/ใต้สวน...



-๕-

ไต่สวนของโจทก์ ประกอบคำแถลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของจำเลยแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ เบื้องต้นว่า โจทก์ประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง และเคยเป็นนายจ้างของ จำเลย ขณะที่จำเลยยังทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์ โจทก์ได้ส่งข้อความหาจำเลยผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีข้อความในลักษณะเสนอเงินให้จำเลยเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์กับจำเลย ซึ่งจำเลยได้ ปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอของโจทก์ และลาออกจากการเป็นลูกจ้างของโจทก์ จำเลยจึงนำข้อความ ดังกล่าวในการสนทนาระหว่างโจทก์และจำเลยมาโพสต์เป็นภาพในเฟซบุ๊กกลุ่ม

ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเห็นข้อความได้ โดยมีการพิมพ์ข้อความว่า

ณ ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ขอเตือนนะคะ ใครจะไปทำงานร้านนี้

โดยเฉพาะผู้หญิงก็ขอให้ระวัง บุคคลที่แชทกับเราเป็นเจ้าของร้านค่ะ และเขารับงานรับเหมา ก่อสร้างด้วย หลังจากที่เขาได้ทักมาข้อความว่า.....เราก็ตอบปฏิเสธไปด้วยความยืนยันหยัดใน ความ ถูกต้องและความเป็นจริง หลังจากข้อความนั้นเราก็รีบเก็บของกลับบ้านเลยคะเราสั้นไปหมดและ กลัวมาก แต่พอเราปฏิเสธทางเจ้าของร้านได้อ้างเหตุผลว่าแค่ลองใจ ซึ่งมันฟังไม่ขึ้นเลยที่จะมาลอง ใจกันแบบนี้ แต่สิ่งที่เราเสียความรู้สึกที่สุดคือ เราตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจ เราทำแม้กระทั่งงานบ้านให้ (อธิบายเพิ่มเติม) แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาจากคนเป็นเจ้าของร้านคือ ความหวาดกลัว และเราต้องตกงานกะทันหันโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิด แต่จะให้กลับไปทำงานที่นี้ต่อ ก็คงไม่กลับไปเสี่ยงกับอันตราย ทุกวันนี้เรากลัวและหวาดระแวงมาก ปล.ที่โพสต์มาทั้งหมดเพื่อ

/อยากเตือนภัย...



-๖-

อยากเตือนภัย ไม่อยากให้ใครมาเจอเหมือนเรา และอยากให้คนกระทำผิดได้รับผลการกระทำบ้าง เพราะเราไม่ใช่คนแรกที่โดนแบบนี้ ยังมีพนักงานคนก่อนหน้าเราก็โดนคุกคามแบบนี้เช่นกัน ซึ่งทั้งหมด เรามีหลักฐานหมด ทั้งแชท และคลิปเสียงจากพนักงานคนเก่าที่ได้อัดคลิปเสียงไว้ ตอนที่เจ้าของร้านเรียกไปพูดคุย” การพิจารณาข้อความและภาพดังกล่าวที่จำเลยโพสต์ว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาข้อความดังกล่าวว่า เมื่อวิญญูชนโดยทั่วไปได้พบเห็นและอ่านข้อความแล้วจะส่งผลให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่ มิใช่ถือเอาอารมณ์ความรู้สึกของโจทก์หรือจำเลยเองเป็นที่ตั้ง เมื่อได้พิจารณาข้อความและภาพที่จำเลยนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก ประกอบกับภาพถ่ายการสนทนาระหว่างโจทก์กับจำเลย ตามเอกสารหมาย จ.๑ โดยสรุปใจความสำคัญโดยรวมแล้วเห็นว่า เป็นการบอกกล่าวข้อเท็จจริงว่าโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง และเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างได้เสนอเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อขอมิเพศสัมพันธ์กับจำเลย เมื่อจำเลยปฏิเสธ โจทก์ก็เสนอเงินเพิ่มเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อจำเลยยังปฏิเสธ และแจ้งว่าประสงค์ลาออก เมื่อพิจารณาแล้วยอมทำให้วิญญูชนและบุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความดังกล่าวเข้าใจได้ว่า โจทก์ผู้เป็นนายจ้างได้ขอมิเพศสัมพันธ์กับจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยเสนอเงินตอบแทนให้ ซึ่งจำเลยได้มีการพิมพ์รายละเอียดว่า บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งทำให้มีบุคคลอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าและตำหนิการกระทำของโจทก์รวมทั้งเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวของจำเลยต่อเป็นจำนวนมาก การกระทำ

/ของจำเลย...



-๗-

ของจำเลยดังกล่าวทำให้บุคคลทั่วไปที่รู้จักบริเวณ ซึ่งมีร้านวัสดุก่อสร้างและรับเหมา
ก่อสร้างจำนวนเพียงไม่กี่ร้าน เข้าใจได้ว่าเป็นโจทก์และมีความประพฤติที่ไม่สมควรในทางเพศ
และในฐานะนายจ้าง มีผู้รู้จักโจทก์ติดต่อมาสอบถามโจทก์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ปรากฏตามภาพถ่ายเอกสารหมาย
จ.๓ แล้ว ซึ่งจำเลยได้มีการตอบข้อความของบุคคลอื่นที่มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของจำเลย
อันเป็นรายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลของจำเลย เชื่อว่าหากมิใช่จำเลยแล้ว ย่อมไม่อาจล่วงรู้
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ของตนได้อย่างละเอียดถูกต้องตรงกัน เมื่อจำเลยได้กระทำโดยการ
โฆษณาด้วยภาพและตัวอักษรในเฟซบุ๊กกลุ่ม อันเป็นสื่อสาธารณะที่มี
สมาชิกอยู่ประมาณ ๔ หมื่นคน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์โดย
การโฆษณาด้วยภาพและตัวอักษรแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ แต่อย่างไรก็ตาม
การที่จำเลยนำภาพการสนทนาระหว่างโจทก์และจำเลยมาโพสต์ในเฟซบุ๊กประกอบข้อความ
ดังกล่าวนั้น เป็นกรณีที่จำเลยในฐานะลูกจ้างซึ่งถูกโจทก์ผู้เป็นนายจ้างเสนอเงินตอบแทนแลกกับ
การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งโจทก์
ได้เบิกความตอบคำถามค้ำนายจำเลยว่า เป็นผู้พิมพ์ข้อความดังกล่าวทั้งหมดไปหาจำเลยจริง
โดยรู้ดีว่าเป็นข้อความที่ไม่สมควร แต่แท้จริงแล้วโจทก์มิได้มีเจตนาตามที่ส่งข้อความไป เป็นเพียง
การทดสอบจิตใจของจำเลยเท่านั้น กรณีดังกล่าวถือว่าโจทก์รับว่าเป็นผู้กระทำการอันทำให้จำเลย

/ต้องมาโพสต์...

